



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 หน้า 19

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มูลนิธิ โรนัลด์ฯ มอบห้องเล่นสำหรับเด็ก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน



มร.เอสเตอร์ ชิว รองประธาน กก.มูลนิธิโรนัลด์ฯ เป็นประธานส่งมอบห้องเล่นสำหรับเด็ก โดยมี นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผอ.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย นพ.พลการ ศรีนิธิวัฒน์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์, อุทุมพร ม่วงอยู่ รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล และ กฤตยา อุ่นสากล กก.และเลขานุการ และรอง ผอ.มูลนิธิ โรนัลด์ฯ ร่วมในพิธีเปิดห้องเล่นสำหรับเด็ก

การส่งเสริมพัฒนาการต่างๆ ของเด็ก สามารถส่งผ่านทางกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เด็กๆ จะมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เกิดขึ้น ซึ่ง

เป็นการต่อยอดจินตนาการ สู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก่เด็กต่อไป มูลนิธิ โรนัลด์แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทย มุ่งเน้นไปยังเด็กที่เจ็บป่วยหรือ

เด็กด้อยโอกาสเป็นหลัก จึงได้มีโครงการสร้างและปรับปรุงห้องเล่นสำหรับเด็ก (Ronald McDonald Playroom) เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยหรือเด็กด้อยโอกาสในโรงพยาบาลรัฐบาลและสถานสงเคราะห์เด็ก ได้ใช้

ผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ ระหว่างรอพบแพทย์ ปัจจุบันนี้มีจำนวน 36 ห้อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ล่าสุดได้มีพิธีเปิดห้องสนทนาการแห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น 8 อาคาร 20 ชั้นศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ โดยห้องสนทนาการ มีขนาด 30 ตารางเมตร ประกอบด้วย ของเล่นเสริมพัฒนาการ หนังสือการ์ตูน สร้างความรู้ สื่อภาพยนตร์การ์ตูนประกอบ เพลงสร้างความสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย ภายในงานมีจิตอาสาจาก บริษัท แมคไทย จำกัด และธนาคารจิตอาสา ร่วมในพิธี และจัดกิจกรรม Music & Art Therapy สร้างความสนุกสนาน และรอยยิ้ม ให้กับน้องๆ และครอบครัว กิจกรรมดังกล่าวทางมูลนิธิฯ ได้มอบเบอร์เกอร์ พร้อมพายออร์่อยๆ และของเล่น ซึ่งได้รับ สนับสนุนจากร้านแมคโดนัลด์ สาขาวิชิตาธานี ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงานด้วย

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 โครงการหลัก ที่สำคัญ อันได้แก่ บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) เป็นบ้านพักชั่วคราวซึ่งมูลนิธิฯ ได้บริจาคสร้างบนพื้นที่ของโรงพยาบาลเพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ป่วยได้เข้าใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์



(Ronald McDonald Dental Care Unit) โดยการร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กด้อย โอกาสในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการ ร่วมกันกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร, มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และ กลุ่มบริษัท ดันจง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สามารถแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.rmhc.or.th และ [facebook/rmhcthailand](https://www.facebook.com/rmhcthailand)

